



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงาน ครึ่งปีหลัง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อยู่ในระดับดีเด่น

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๗๓ ได้บัญญัติการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยการพิจารณาให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก และความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นไปตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรคสอง กำหนดให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละคนในแต่ละครั้งให้เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละหกของฐานในการคำนวณ และให้ส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน โดยต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างชัดสุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๑๖๙๖ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๐๖.๗/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๓๑๑ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ โดยให้ยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใสและให้ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเด่น ในที่เปิดเผยให้ทราบทั่วกันเพื่อยกย่อง ชมเชยและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ ได้ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีได้จัดเรียงลำดับคะแนนตามผลการประเมิน ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางกรรณิกา บุลสถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒

บัญชีรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2
(แบบทำยประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. 2566)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรดิตถ์ เขต 2					
1	นายกิติกร ศิรินิกร	รอง ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
2	นายสัญญา กุลสุวรรณ	รอง ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
3	นายอานวย สีนาค	รอง ผอ.สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	รอง ผอ.สพป.ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์					
1	นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อน	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
2	นายจักรกฤษ แก้วสุข	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
3	นางชลัษฏา บุตระพองคำ	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
4	นางสาวเกศนันทิภา ฮาดคันทุง	ศึกษานิเทศก์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	สพป.อุดรดิตถ์ เขต 2	
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง					
1	นายสิทธิโชค ทานะขันธุ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าแม่ถ่อนุสรณ์ 4	
2	นายอนุวัฒน์ วิริยานุกุล	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนผาเลือดวิทยาการ	
3	นางกิตติยาพร ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านเด่นเหล็ก	
4	นางดาวดึงส์ มาลาทอง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยลึก	
5	นายธีระ เขียรกิตติกร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านวังหัวตอย	
6	นางสาวแสงเดือน มีศรี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำหมัน	
7	นางสาววัชรภรณ์ ปาชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ราชประชานุเคราะห์ 13	
8	นายพินิจ ตัวขยัน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดนาขุม	
9	นายประชุม ทองน่วม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดจอมแจ้ง	
10	นายภาณุชิต ดีแท้	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 3	
11	นายธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ปากังวิทยา	
12	นายเสน่ห์ ชิงหอม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนไกรลาสวิทยาคม	
13	นางนิลวรรณ สอดแก้ว	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)	
14	นายอุทัย ปิ่นเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยมน	
15	นางเพชรนาภา ปรีชาพงศโรช	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านบ่อเบีย	
16	นายมนต์สะกันท์ เทินผม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านปางเกด	
17	นายสัญญาชัย ย่อมไธสง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านนาแซง	
18	นายปรีดา เพ็งพา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว)	
19	นายภูชิต ช่างคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ชุมชนบ้านนาเกล้า	
20	นายวันชัย ก้อมน้อย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าแม่ถ่อนุสรณ์ 2	
21	นางสาวนพรัตน์ สักลอม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 1	
22	นายกิจณรงค์ แก้ววังอ้อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลบ้านโคก	
23	นายไชยวัฒน์ ดวงสุภา	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วัดวังส้มพันธ์	
24	ว่าที่ร.อ.ประเสริฐ สอนสิงห์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยคอม	
25	นางสาวรวีวรรณ บุญคำ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วงขุม	
26	นายวันชัย คำเทพ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)	
27	นายเอกชัย แต้มใจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านสี่เสียดบัวรุ่ง	

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
 (แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
28	นายอุดมวิทย์ ยะจร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	สิงห์คอมพิทยา	
29	นายปิลันท์ ปาวิชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าปลาอนุสรณ์ 2	
30	นายชาตรี บุตรวงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านม่วง	
31	นายจิระพล ลิทธิ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยสุน	
32	นายประทวน กลินพินิจ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำไคร้	
33	นายนิรุจน์ นาสม	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	ท่าปลาอนุสรณ์ 1	
34	นายวิศิษฐ์ เสียงโต	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	น้ำพริกสามัคคี	
35	นายเสมอ นาสอน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	บ้านปากปาด	
36	นางสาวจิณัฐตา คำบุญเรือง	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	จริมอนุสรณ์ 2	
37	นายสมพร มีเพชร	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านโป่งพาน	
38	นายนवल ศรีพิชัย	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านนาผักฮาด	
39	นายธูานิสร์ พรหมผืน	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านน้ำลัดสามัคคี	
40	นายถิรม ขวาชันต์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านทรายขาว	
41	นายสิทธิชัย แก้ววังอ้อ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ผู้อำนวยการชำนาญการ	บ้านนาไพร	
42	นางกรวรรณ นวลมะ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	จริมอนุสรณ์ 1	รก.ผอ.รร.
43	นายสุริยันต์ พิมพ์ใจ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	นิคมฯ สงเคราะห์ 5	รก.ผอ.รร.
44	นายบัณฑิต นันตะเงิน	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	น้ำสิงห์ฯ	รก.ผอ.รร.
45	นางจุฑามาศ คำสะไบ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านนาหน้า	รก.ผอ.รร.
46	นางสาวกัญญารัตน์ นาคมูล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านกัวเคียน	รก.ผอ.รร.
47	นางสมคิด ผิวมา	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยแมง	รก.ผอ.รร.
48	นางสาวจินตนา เทพคำ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยเตือ	รก.ผอ.รร.
49	นายกิตติ กลัดเจริญ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านน้ำลี	รก.ผอ.รร.
50	นางสิริกาญจน์ ดรัสธัญพงษ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านห้วยผึ้ง	รก.ผอ.รร.
51	นางกิตติยากร มหานิล	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	วัดโพธิ์ชัย	รก.ผอ.รร.
52	นางนลิน คงเกตุ	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	ท่าแฝกอนุสรณ์ 1	รก.ผอ.รร.
53	นางดวงนภา สอนสัมฤทธิ์	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านไร่นาดก	รก.ผอ.รร.
54	นางบังอร ขุนแก้ว	ครู	ครูชำนาญการพิเศษ	บ้านหนองแห้ว	รก.ผอ.รร.
55	นางสาวอลงคา ชมภู่งาว	ครู	ครูชำนาญการ	ครูประชาสรรค์ศึกษา	รก.ผอ.รร.
56	นายรุ่งโรจน์ ติมี	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านชาบ้อ	รก.ผอ.รร.
57	นางสาวอาภัสรา เสนาธรรม	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านปางคอม	รก.ผอ.รร.
58	นางสาวพร้อมพันธ์ ผั้นเต็ม	ครู	ครูชำนาญการ	วัดปากไพร	รก.ผอ.รร.
59	นายกิตติพัฒน์ คำภู	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านห้วยยาง	รก.ผอ.รร.
60	นายมานพ มีหอม	ครู	ครูชำนาญการ	วัดวังกอง	รก.ผอ.รร.
61	นางสาวสุรัสวดี ผาวิโน	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านงอมมด	รก.ผอ.รร.
62	นางกุลณัฐ เรืองนาราบ	ครู	ครูชำนาญการ	ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1	รก.ผอ.รร.
63	นายอนุชา ปิติ	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านนาตันโพธิ์	รก.ผอ.รร.
64	นางสาวศิริณญา นาระตะ	ครู	ครูชำนาญการ	ชุมชนวัดมหาธาตุ	รก.ผอ.รร.
65	นายวิวัฒน์ เต็งวิลัย	ครู	ครูชำนาญการ	บ้านห้วยต้ำวิทยา	รก.ผอ.รร.

(Handwritten signature)

บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รอบการประเมินที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2

(แบบท่ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	วิทยฐานะ	โรงเรียน/สังกัด	หมายเหตุ
66	นางสาวประติภา แก้วบุญมา	ครู		นิคมฯ สงเคราะห์ 4	รก.ผอ.รร.
67	นายตฤณ จุณณวัตต์	ครู		บ้านย่านคู	รก.ผอ.รร.
68	นางสาวนันทวัน ทิพย์วิชัย	ครู		บ้านน้ำแพ	รก.ผอ.รร.
69	นางสาวสุนิสา แสงสว่าง	ครู		บ้านห้วยครั่ง	รก.ผอ.รร.
70	นายปณิธาน ศรีศุภวุฒิ	ครู		บ้านเด่นชาติ	รก.ผอ.รร.
71	นายเอกชัย มิ่งมั่ง	ครู		นิคมฯ สงเคราะห์ 2	รก.ผอ.รร.
72	นายสิริธรรม โพธิ์ศรี	ครู		บ้านห้วยไคร้	รก.ผอ.รร.
73	นางสาวสุธิตา คล้ายเพชร	ครูผู้ช่วย		ไผ่งามวิทยา	รก.ผอ.รร.
74	นายอาทิตย์ อิมแสง	ครูผู้ช่วย		บ้านน้ำต๊ะ	รก.ผอ.รร.
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)					
1	นายประพันธ์ คินประคอง	นักวิชาการพัสดุ	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
2	นางวิไลวัลย์ ศรีนวม	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
3	นางสาวนงลักษณ์ เทียนสวัสดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
4	นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวด	นักวิชาการเงินและบัญชี	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
5	นางสาวพิชญ์ฐาพร แยมมูล	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
6	นางสาวศศิวิมล นาคบั้น	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
7	นายธนพงศ์ เมธราภรณ์	นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
8	นางพรจิรา ใจชื่นกลาง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
9	นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรี	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
10	นางสาวศศิธร เตชะวัฒน์	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการพิเศษ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
11	นางสาวสมณฑกาญจน์ กิตติวงศ์	นักวิชาการศึกษา	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
12	นายวิษณุกร อมฤกษ์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
13	นางสาววรารัตน์ คำโค	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
14	นางสาวญาธิดา ศรีลาเลิศ	นักทรัพยากรบุคคล	ชำนาญการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
15	นางสาวทิพย์วรรณ ประดับลาย	นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
16	นางสาวธมนธรณ์ เดือนดาว	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
17	นางสาวธมกร อุนเรือน	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
18	นางสุรีย์ แจ่มสว่าง	นักวิชาการเงินและบัญชี	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
19	นางธีรภานต์ ธนะ	นักวิชาการพัสดุ	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
20	นายวาทิศ ผาปาน	นิติกร	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
21	นางสาวนัสพร เจริญผล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
22	นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
23	นางสาวจรีนันท์ สืบบุญ	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	
24	นางสาวกานต์ชนก รุ่งเรืองแสง	นักวิชาการศึกษา	ปฏิบัติการ	สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2	